




สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

21 มกราคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
บุรีไฟฟ้า สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (js100, newtv) <ul style="list-style-type: none"> - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เผยว่า จากผลสำรวจการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบปี 2565 ของไทย พบเยาวชน 13 - 15 ปี สูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นถึง 5.3 เท่า จากปี 2558 เป็นแนวโน้มของการเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด กกก.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ จึงเห็นชอบให้มีการดำเนินมาตรการการควบคุมในกลุ่มเด็กและเยาวชนโดยเร่งด่วน ดังนี้ 1) เน้นย้ำมาตรการป้องกันควบคุม การแพร่ระบาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2) ยกกระตบการเฝ้าระวังและการบังคับใช้กฎหมาย 3) เร่งสร้างวามตระหนัก สื่อสารและเผยแพร่เกี่ยวกับโทษ พิษภัย และกลยุทธของธุรกิจผลิตภัณฑ์ยาสูบ - นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวเสริมถึงการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ว่า กรมฯได้เตรียมความพร้อม ทั้งด้านข้อมูลวิชาการ การบังคับใช้กฎหมาย และช่องทางการเข้าถึงบริการเลิกบุหรี่ และจะมีการทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานต่าง ๆ ให้ความรู้พร้อมกับการกวาดล้างขบวนการ และบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่ 	
โครงการพาหมอไปหาประชาชน สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, บ้านเมือง, เดลินิวส์, INN) <ul style="list-style-type: none"> - นายสุชุมพงศ์ โง่นคำ ที่ปรึกษา รมว.สธ. เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อม ชู รพ.สต.สีถาน และรพ.กมลลาไสย จ.กาฬสินธุ์ นำร่องโครงการฯ มอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2567 	
ปฏิบัติการ Set Zero ช่วงที่ 2 สื่อแนะนำ (เพิ่มเติม) : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ NBT <ul style="list-style-type: none"> - รอง ศ.นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สธ. เป็นประธานพิธีปล่อยขบวนรถขนย้ายยาเสพติดของกลาง ตามปฏิบัติการ Set Zero เดินหน้ากำจัดให้สิ้นยาเสพติด ครั้งที่ 57 ช่วงที่ 2 (ระหว่าง 19 ม.ค. - 2 ก.พ. 67) จำนวน 230 ตัน จากของกลางยาเสพติดทั้งสิ้น 340 ตัน ไปยังนิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ 	
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, กท.ธุรกิจ, โพสต์ทูเดย์, สยามรัฐ, เดลินิวส์, hfocus, acnews, thereporter, prd., thailandplus) <ul style="list-style-type: none"> - นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. รับมอบหมายจาก รมว.สธ. นำคณะหารือกับประเทศซาอุดีอาระเบีย จัดทำ MOU ด้านสาธารณสุขฉบับแรกได้สำเร็จ เน้นเรื่องสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพ คาดลงนามได้ในไตรมาสแรกปีนี้ พร้อมศึกษาการให้บริการรักษาพยาบาลของ รพ.รัฐ และรพ.เสมือนจริงที่ก้าวหน้าทันสมัยเป็นอันดับสองของโลก สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ hfocus <ul style="list-style-type: none"> - นพ.พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ ผอ.รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี ชูท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รับนโยบาย “เศรษฐกิจสุขภาพ” 1 ใน 13 ประเด็น รมว.สธ. เน้นท่องเที่ยวผสมผสานสุขภาพะดี เริ่มเช็กอินที่เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ “เขาพนมขวัด” จัดเวิร์คชอปผลิตภัณฑ์สุขภาพ ดูแลรักษา ส่งเสริมสุขภาพ มีคลินิกการแพทย์แผนไทยองค์รวม การนวดผ่อนคลาย นวดรักษา นวดสปา พร้อมชุน้ำหอม “กลิ่นสุขภาพวัฒน์” บำบัดความเครียด 	
ราคากลางยาสมุนไพร สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, mcot, TNN, voicetv, ch3plus) <ul style="list-style-type: none"> - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เช่นประกาศราคากลางยาสมุนไพร 43 รายการ เพื่อทำให้เกิดการแข่งขันด้านราคายาสมุนไพรที่เป็นธรรม และมีช่องทางในการจำหน่ายยาสมุนไพรเพิ่มขึ้น ช่วยทำให้มีระบบควบคุมราคายาให้มีประสิทธิภาพ อาทิ ยาแก้ไอผสมขามป้อม ยาฟ้าทะลายโจร ยาขมิ้นชัน ยาประคบ และครีมพล โดยหลังจากนี้ เข้าสู่ขั้นตอนเผยแพร่ประกาศราคากลางยาลงในราชกิจจานุเบกษา เพื่อมีผลบังคับใช้ต่อไป 	
ข่าวปลอม สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, thainewsonline) <ul style="list-style-type: none"> - อย. ชี้แจงกรณีโพสต์เตือนภัยกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปดิบ ๆ ดูน้อยในลำไส้ ทำให้ร่างกายขาดน้ำ ไม่เป็นความจริง เนื่องจากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทำมาจากแป้ง หากนำมากินดิบจะเหมือนกับการกินแป้งหรือขนมปัง จึงไม่สามารถไปดูดน้ำย่อยในลำไส้และทำให้ร่างกายขาดน้ำได้ แต่อาจทำให้ท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียดแน่นท้อง 	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เยี่ยมเยียนโรงพยาบาลพระเปิดต่อนื่อง</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, thaipbs, ch3plus, 77kaoded, amarintv, ejan)</p> <p>- นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าฯสุพรรณบุรี เผยถึงการดูแลญาติผู้เสียชีวิต หลังปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพระเปิดต่อนื่อง มีญาติใกล้ชิดผู้เสียชีวิตประมาณ 64 คน ในจำนวนนี้มี 12 คน ที่ต้องดูแลใกล้ชิดและ 4 คนที่น่าเป็นห่วง โดยเจ้าหน้าที่ สสจ.สุพรรณบุรี จะเข้าไปดูแลทุกวันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มีสภาพจิตใจที่ดีขึ้น พร้อมจะเร่งดำเนินการเยี่ยมเยียนตามสิทธิ</p> <p>- สรุปรยอดผู้เสียชีวิตทั้งหมดทันที 23 ศพ ตามที่เสนอก่อนหน้านี้ ล่าสุด จนท.ตำรวจ เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้ง พบเศษชิ้นส่วนขาและเศษชิ้นส่วนหนังศีรษะบริเวณใกล้เคียงที่เกิดเหตุ จึงนำไปตรวจดีเอ็นเอต่อไป</p>	
<p>แจ้งดำเนินคดีไม่จ่ายเงินฌาปนกิจ อสม.</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- ชาวบ้าน จ.กำแพงเพชร กว่า 50 คน นำหลักฐานเข้าแจ้งความร้องทุกข์ที่ สภ.คลองขลุง หลังจากเดือดร้อนจากกองทุนเงินฌาปนกิจ "ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอคลองขลุง" ที่มีผู้เสียชีวิต 40 ศพ แต่ญาติยังไม่ได้รับเงินค่าทำศพ รวมมูลค่าความเสียหายประมาณ 480,000 บาท และทราบว่ามีการนำเงินไปปล่อยกู้กว่า 1.4 ล้านบาท โดย กกก.กองทุนฯ ไม่สามารถชี้แจงได้ว่านำเงินไปทำอะไร</p>	
<p>ไวรัสซิกา</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ thebetter</p> <p>- เสนอบทความ โรคติดเชื้อไวรัสซิกาในแง่ของการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีรายงานวิจัยผลตรวจเชื้อในสารคัดหลั่งต่าง ๆ ของร่างกาย พบว่า ในน้ำอสุจิสามารถตรวจพบเชื้อไวรัสได้นานถึง 3 เดือน ด้าน CDC4 จึงแนะนำให้เว้นการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันหลังมีอาการแสดงของโรค โดยผู้หญิงเว้น 2 เดือน ผู้ชายเว้น 6 เดือน</p>	
<p>ขอความช่วยเหลือบำบัดน้องชายติดยา</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ facebook</p> <p>- เพจ Drama-addict โพสต์ มีลูกเพจขอความช่วยเหลือ น้องชายติดยาเสพติดอาละวาดหนัก ตำรวจส่งตัวไปที่ รพ.ชุมชนเพื่อบำบัด นอนได้ 1 คืน กลับมาก่อเหตุซ้ำ แจ้งจนท.ตำรวจอีกบอกว่าช่วยอะไรไม่ได้ จึงโทรไปสายด่วน 1165 และ ปปส. ได้รับคำตอบว่าให้ส่งบำบัดที่ รพ.เฉพาะของยาเสพติด ซึ่งราคาสูง ทางครอบครัวไม่มีกำลังทรัพย์ จึงขอความช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย</p>	